

คำประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548
นายชินนทร์ ว่องกุศลกิจ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

นายชินนทร์ ว่องกุศลกิจ สำเร็จการศึกษา ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขา Business, Engineering and Technology จาก มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัทย่อยต่างๆ อาทิ กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ,กรรมการบริษัท ดีเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ความสามารถในการบริหารจัดการของท่านได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่ธุรกิจจนประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นจากการที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีผลงานดีเด่นสูงสุด 50 อันดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี พุทธศักราช 2553 ซึ่งเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับการตัดอันดับในครั้งนี้

หลักการบริหารงานที่โดดเด่นของท่าน คือ มุ่งพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ชื่อสัตย์ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ดังจะเห็นว่าเมื่อ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ในภาคเหนือ ท่านได้บริหารจัดการให้ชุมชนในจังหวัด ลำพูน ลำปาง และพะเยา มีเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีงานทำ และมีเงินทุนหมุนเวียนในจังหวัดจำนวนมากส่งผลให้ชุมชนในภาคเหนือเหล่านี้มีความก้าวหน้าเหล่านี้มีความพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดต่อมาเมื่อ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนกิจการเหมืองแร่ในประเทศอินโดนีเซีย ท่านได้นำหลักการนี้ไปสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ทุกแห่งที่ได้ไปลงทุน ซึ่งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสังคม ควบคู่การพัฒนาธุรกิจของท่านเป็นที่ยอมรับจากประชาคมธุรกิจอย่างกว้างขวาง

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่าน ทำให้ท่านได้รับยกย่องจากองค์กรต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต, ประธานสภาธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย ผลงานที่สร้างสรรค์ทั้ง ในด้านธุรกิจและการช่วยเหลือสังคมในองค์กรต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่าน ได้รับการยกย่องให้เป็น Best CEO ของบริษัทในทวีปเอเชีย กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่

สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจักษ์ในความรู้ความสามารถของ นายชินนทร์ ว่องกุศลกิจ ที่ ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารธุรกิจและความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมนับเป็นแบบอย่างอันดีของผู้ประกอบการทั่วไป จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป